

ชื่อเรื่องการนำเสนอผลการจัดการความรู้ CMRU KM Smart Sharing Day 2024

วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่	ชื่อเรื่อง	ผู้นำเสนอ	หน่วยงาน
<b>กลุ่มที่ 1 หน่วยงานจัดการเรียนการสอน</b>			
<b>นำเสนอผลการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ</b>			
1	1. แนวทางส่งเสริมสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหาร หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	อ.กฤษมา สีดาเพ็ง, อ.ดร. ภัทรานิษฐ์ กิตต์ธิดินันท์	คณะวิทยาการ จัดการ
	2. เทคนิคการยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความระดับ นานาชาติ	อ.ดร.อุไร ไชยเสน	
	แนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อน CWIE Moel คณะวิทยาการจัดการ	ผศ.ดร.มัทนา อินไชย	
2	การพัฒนาข้อสอบให้โตมาตรฐาน	อ.ดร.วรสุตา วัฒนวงศ์	คณะมนุษยฯ
3	การพัฒนาผลงานวิจัยสู่การยื่นขอจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและ สิทธิบัตร	อ.ดร.นภารัตน์ จิवालักษณ์	คณะวิทยาศาสตร์ฯ
4	รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์สมรรถนะวิชาชีพครูของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	อ.ดร.ธนัช มหาสินทรัพย์ และ อาจารย์ช่อผกา ธารไทรทอง	คณะครุศาสตร์
5	แนวทางการบริหารจัดการภายในหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จ การศึกษาตามระยะเวลา	อ. ดร.ภัทรนาวรรณ ฉันทรัตน์โยธิน	บัณฑิตวิทยาลัย
6	การบูรณาการ gamification กับ การสอนภาษาอังกฤษ	อาจารย์อาทิตย์ ศรีจันทร์ดร	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
7	การส่งผลการศึกษาและการแก้ไขผลการศึกษาของอาจารย์ผู้สอน	นายวินัย กันขัติ	สำนักทะเบียนฯ
8	เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน	นายอานนท์ ผัดแปง	วิทยาลัยพัฒนา เศรษฐกิจฯ
9	1. การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศ 2. การดำเนินโครงการวิจัยให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	อาจารย์ณัฐธา ศศิธร	วิทยาลัยนานาชาติ
10	การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทาง วิชาการ	ผศ.ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง	คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

ที่	ชื่อเรื่อง	ผู้นำเสนอ	หน่วยงาน
<b>กลุ่มที่ 2 หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน</b> <b>นำเสนอผลการจัดการความรู้ด้านการปฏิบัติงาน</b>			
1	การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดแบบ ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	ว่าที่ ร.ต.อานนท์ มะ โนเมือง	สำนักดิจิทัล เพื่อการศึกษา
2	การนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Canva และ Capcut	นายปรัชญา ไชยวงศ์	สถาบันวิจัย และพัฒนา
3	การสื่อสารองค์กรใหม่ประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล	น.ส.วราภรณ์ โยธาราชฎ์	สำนักศิลปะ และวัฒนธรรม
4	พัฒนาคุณภาพการบริการ และการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี (Smart Services & Smart Governance) หัวข้อ “การนัดหมายผ่าน Google Calendar” ของสำนักหอสมุด	นางสาวจิตรดา หมั่น ชืด	สำนักหอสมุด